



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

ที่ พบ ๗๔๕๐๑ /

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Assessment : ITA) ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดแผนย่อยของการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบกับแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Assessment) หรือแบบวัด OIT ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ ๓๖ ให้หน่วยงานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการมายังท่านเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรังสิมา ทองอร่าม)

นิติกรชำนาญการ

(นางสาวราตรี จุลบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวราตรี จุลบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

(นายสอย ปานแก้ว)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน

ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

กระบวนการ/งาน	การเรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
โอกาส / ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ หรือการเรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจรับงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ๒. จัดทำมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	<p>อบต.บ้านหม้อ มีการดำเนินการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้</p> <p>๑. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม</p> <p>๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>๓. ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>๕. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๖. มีการประชาสัมพันธ์มาตรการต่างๆ ให้ประชาชนทราบผ่านทาง <a href="http://www.banmor.go.th">www.banmor.go.th</a></p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์

ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรังสิมา ทองอราม นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕